



# กรมปศุสัตว์



กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๒-๓ กรมปศุสัตว์

1 มี.ค. - 31 ก.ค.63 กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการความร่วมมือการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ปีงบประมาณ 2563 ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัข-แมวพร้อมกันทั้งประเทศ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่อง 5 เดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (mass vaccination) โดยสุนัขและแมวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ กอปรกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นงบประมาณที่ใช้สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมถึงเป็นค่าวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคลินิก โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์สภา สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ รวมทั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเน้นกิจกรรม ฉีดวัคซีน ฆ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทุกกิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการต้องบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนและเจ้าของสัตว์ โดยชูนโยบาย “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ พาสุนัข-แมว ไปฉีดวัคซีนทุกปี”

\*\*\*\*\*

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ